

QUỐC HỘI
Số: Không số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1966

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1966 VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
CỦA CHÍNH PHỦ

Quốc hội khoá III của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp kỳ thứ 3, nhất trí tán thành bản báo cáo của Chính phủ về sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta trong hơn một năm qua, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày trước Quốc hội.

1- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhận định rằng trong hơn một năm qua, để hòng cứu vãn tình thế nguy khốn của chúng ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã có những bước "leo thang" cực kỳ nguy hiểm trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Chúng ào ạt đưa quân đội viễn chinh Mỹ đến nay đã tới hơn 24 vạn người và hàng vạn quân của những nước chư hầu vào miền Nam Việt Nam, tăng cường xâm lược miền Nam, trắng trợn tiến hành chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân đối với miền Bắc, đồng thời bày ra cái trò xoa trá "đi tìm hoà bình" để nguy trang cho những bước "leo thang" chiến tranh của chúng hòng lừa bịp nhân dân Mỹ và dư luận thế giới.

Đế quốc Mỹ tưởng rằng, bắn phá miền Bắc Việt Nam, đồng thời dùng quân đội viễn chinh trực tiếp giết hại đồng bào miền Nam một cách vô cùng man rợ thì sẽ làm cho nhân dân ta phải khuất phục. Nhưng trong hơn một năm qua, sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta đã thu được những thắng lợi to lớn ở miền Bắc, ở miền Nam và trên trường quốc tế. Quân và dân ta càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng, càng được nhân dân thế giới ủng hộ mạnh mẽ và nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Trái lại, đế quốc Mỹ càng đánh càng bị thua đau về quân sự, cô lập về chính trị và nhất định sẽ hoàn toàn thất bại.

2- Quốc hội nhiệt liệt khen ngợi các lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân miền Bắc đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy mạnh mẽ lực lượng quốc phòng của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, chiến đấu vô cùng dũng cảm chống chiến tranh